



แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒

หยุดโกหก ?

ตามที่นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผอ.สกย. ได้แถลงทำความเข้าใจกับพนักงาน สกย. ผ่านระบบเว็บสตรีมมิ่งของสำนักงานในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงลำดับขั้นตอนการเสนอรูปแบบ กยท. ที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจในชั้นกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กยท. ให้เพื่อนชาว สกย. ฟังนั้น สร.กสย. ขอชี้แจงในประเด็นที่ ผอ.สกย. ได้ชี้แจงไปดังนี้

๑. ผอ.วิทย์ฯ นำเสนอร่าง กยท. ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจและไม่เอารูปแบบองค์กรมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์กรมหาชน ๒๕๔๒ เนื่องจากรูปแบบไม่เหมาะกับ กยท. ที่มีภารกิจกว้างกว่า จึงใช้แนวทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเป็นแบบร่างนั้น ขอเรียนว่าองค์กรมหาชนมี ๒ แบบ ๑) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติองค์กรมหาชน ๒๕๔๒ ๒) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ สวทช. เป็นองค์กรมหาชน ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ กลุ่มที่ ๑ พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน แล้วจะไม่ให้ กยท. เป็นองค์กรมหาชนได้อย่างไร

๒. ร่าง กยท. ที่นำเสนอขึ้นกระทบสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่อยากได้ กยท. ตามแนว สวทช. และให้นักกฎหมายสำนักงานกฤษฎีกา ไปดูว่าต้องร่างอย่างไรถึงให้มีสภาพแรงงาน นั้น ขอเรียนว่าสภาพแรงงานจะจัดตั้งได้นั้นเฉพาะภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘ และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๒๕๔๓ เท่านั้น ผอ.วิทย์ฯ ทราบอยู่แล้วว่า องค์กรมหาชนตามแนว สวทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแรงงานและไม่มีสภาพแรงงานฯ แล้วทำไมท่านต้องไปเสนอร่าง กยท. (มาตรา ๗ และ ๘/๑) ไม่ให้อยู่ใต้บังคับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทั้งสองฉบับ และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยกตัวอย่าง กรณีพนักงานเกษียณอายุการทำงาน พนักงานผู้นั้นหากอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในการทำงาน จำนวน ๓๐๐ วัน แต่หากเป็นองค์กรมหาชน ถ้ามว่าค่าตอบแทนพิเศษส่วนนี้จะเอากฎหมายฉบับใดมาคุ้มครองการจ่ายให้กับพนักงาน

๓. สร.กสย. จับได้ไฉนที่ว่า ผอ.วิทย์ฯ แอบไปนำเสนอเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรโดยไม่สนใจพนักงานผู้ได้รับผลกระทบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้ามวิทย์ฯ ชักค้ำไปศึกษาจากที่ไหน มาถึงตอนนี้จะเสนอจัดทำเวิร์คช็อปให้แสดงความเห็นและจะนำเสนอผลต่อคณะกรรมการมันสายไปแล้ว ยังจะมาซื้อเวลาหลอกชาว สกย. อีกหรือ คำพูดกับการกระทำที่ท่านแสดงพฤติกรรมนั้นจะเป็นที่ไว้วางใจได้หรือ ถ้าจริงใจต่อชาว สกย. ท่านต้องแจ้งต่อคณะกรรมการว่าไม่ประสงค์จะให้ กยท. เป็นองค์กรมหาชนอีกต่อไป ไหนว่าท่านได้ศึกษามาอย่างดีแล้ว แล้วจะมาทำเวิร์คช็อป ผลาญงบประมาณอีกทำไม สกย. ไม่ใช่สถานที่ทดลองงานนะครับ

สร.กสย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

